

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 40 ฉบับที่ 134 วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ม.ราชภัฏนครฯ เดินทางไป MOU กับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำบันทึกข้อตกลง (MOU) จัดทำหลักสูตร “แพทย์แผนจีน” โดยมีเป้าหมายเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2554 เพื่อประสานราชการกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเจิ้งตู และมหาวิทยาลัยยูนนาน พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือในเรื่องการศึกษาการแพทย์แผนจีนและยาสมุนไพรจีน การศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ การรักษาโรค การอบรมผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์กันทั้งสองมหาวิทยาลัย และเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านความร่วมมือเกี่ยวกับด้านแพทย์แผนจีนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

อนึ่งสาระของบันทึกความร่วมมือ (MOU) ที่จะลงนามกันมีอยู่ 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาจีนกลาง และฉบับภาษาอังกฤษ มีใจความดังนี้

1. ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เสริมสร้างกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นและต่อ ๆ ไปยิ่งทำให้มีความเข้าใจกันและไว้วางใจกันมากขึ้น และทั้งสองมหาวิทยาลัยก็ได้ตกลงกันเป็นมหาวิทยาลัยพื้มหาวิทยาลัยน้องกัน
2. ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้เห็นด้วยที่จะจัดทำกรอบรณนศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและทางมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเมืองเจิ้งตูจะรับนักศึกษาแพทย์แผนจีนไปฝึกงานที่นั่นด้วย
3. ทั้งสองฝ่ายมีความพยายามที่จะสร้างโอกาสในการที่จะส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีนให้พัฒนายิ่งขึ้น ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันดำเนินการส่งนักวิชาการ ไปสอนและแลกเปลี่ยนความรู้ และมีการจัดอบรมเพื่อเป็นการศึกษาเพิ่มเติมกันและกัน
4. มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเมืองเจิ้งตูเห็นด้วยที่จะให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ก่อตั้งหอแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจีน และจะส่งแพทย์มาช่วยสอนและรักษาโรคที่คลินิกแพทย์แผนจีนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชด้วย
5. ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความเห็นร่วมกันและนำข้อตกลงข้างต้น ไปสู่การปฏิบัติ จะต้องปรึกษาหารือกันก่อน



ทวน อำนาจ เศรษฐศาสตร์ปรารถนา ว่าด้วยการปฏิบัติ จัดระเบียบองค์การ (ต่อจากหน้า 3)

ก่อนที่จะข้ามพ้นปัญหาต่างๆ ในสังคม จำเป็นจะต้องแตกหัก (Breakdown) กับสรรพสิ่งต่างๆ ในสังคมที่ทำหน้าที่เก็บกด ปิดกั้น และ กดทับ ลักษณะของความปรารถนาเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแตกหักกับปมอติปัตติ ฉะนั้นการปฏิบัติสังคมไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จึงเป็นการลงทุนในระดับจิตไร้สำนึกที่จะนำไปสู่การแตกหักอย่างจริงจังกับวิถีคิดแบบสาเหตุ ผลลัพธ์ พร้อมกับแทนที่ด้วยระเบียบของความปรารถนา เพื่อลากเส้นแบ่งใหม่

หากสังคม องค์การเปิดพื้นที่หรือที่ว่างให้กับการไม่เห็นตรงกัน จะนำไปสู่การจัดระเบียบสังคม องค์การ รูปแบบใหม่ที่ไม่เน้นการจัดชั้นสูงต่ำ การจัดรูปแบบจะมากพร้อมกับความสัมพันธ์ทางสังคม องค์การ ในแต่ละชุด นั่นคือ การไม่เห็นตรงกันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนวิถีคิดในการจัดระเบียบสังคม หรือ องค์การเน้นเอกภาพและความเป็นสากล (Universality) สู่อารมณ์แบบการตัดข้าม (Transversality) และ การไหลเวียน (Flows) ของสรรพสิ่ง การเห็นแย้งหรือเห็นไม่ตรงกันเปลี่ยนความสัมพันธ์เชิงอำนาจในสังคม หรือ องค์การ เปิดพื้นที่ให้กับเรื่องเล่าขนาดย่อมต่าง ๆ ไม่ให้ถูกเก็บกด และ กดทับ จากเรื่องเล่าขนาดใหญ่ในสังคม องค์การ การคิดแบบตัดข้าม และการไหลเวียนเป็นการคิดแบบเชื่อมต่อ นำไปสู่การจัดระเบียบหรือจัดการองค์การอย่างไม่แข็งทื่อและตายตัว บทความนี้เป็นวิเคราะห์การ จัดระเบียบสังคมโดยใช้ฐานคิด (Schizo-Analysis) ของนักคิดคนสำคัญสกุล (Post Structuralism) : Gilles Deleuze หวังเพียงเพื่อเป็นเม็ดทราย ให้สังคมสมบูรณ์



ทุน อำนาจ เศรษฐศาสตร์ปราณา ว่าด้วยการปฏิบัติ จัดระเบียบองค์การ

คำรงค์พันธ์ ใจห้าว

อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน

ภายใต้ระบบทุนนิยม ทุกอย่างถูกทำให้กลายเป็นสินค้าไปแล้วทั้งสิ้น พื้นที่ต่างๆ ในสังคมถูกทำให้กลายเป็นพื้นราบผืนเดียวกัน ทำให้โลกทั้งโลกกลายเป็นจักรกลที่เชื่อมต่อกันกับ คน รวมถึงกระบวนการความคิด อำนาจ เนื่องจากอำนาจเป็นยุทธศาสตร์การผลิตและการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ในสังคม โดยเบื้องหลังของการลงทุนทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางการบริหาร การเมือง อำนาจ เศรษฐกิจ สังคม ก่อรูปขึ้นมาในเชิง “การเมืองของความปราณา Politics of Desire “ และในเชิง “เศรษฐศาสตร์ความปราณา Economics of Desire” ซึ่งความปราณาดังกล่าว ถูกปิดกั้นกดทับด้วย “ปมอิดิพีส” (Oedipus) คือ ความเชื่อในความเป็นไป ซึ่งปมอิดิพีส นี้จะทำงานบนสัญชาตญาณกลุ่ม วางอยู่บนความปราณาที่ต้องการ ถูกชี้นำ ต้องการให้คนอื่นมากำหนดชะตาชีวิตของตัวเอง นับเป็นความปราณาที่ผู้เผด็จการทั่วไป ลกฉวยโอกาส ไปใช้ประโยชน์ จึงไม่แปลกใจว่าทำไมคนจำนวนไม่น้อยจึงถูกทำให้มีความปราณาที่จะถูกกดขี่

สิ่งที่ปมอิดิพีสทำ คือ ทำให้คนสนใจ กลุ่มหลงอยู่กับตัวเองมากกว่าสนใจชีวิตและสังคม กล่าว คือ ทำงานคล้ายกับรหัสชุดใหญ่หรือเรื่องเล่าขนาดใหญ่ที่ครอบงำสังคม บุคคล สิ่งนี้เรียกว่า “จิตไร้สำนึกทางสังคม” (The Social Unconscious) ตามหลักวิเคราะห์แบบจิตเภท (Schizo-Analysis)

การวิเคราะห์แบบจิตเภท เป็นการวิเคราะห์ความปราณาในเชิงการเมือง ซึ่งให้ความสำคัญกับด้านของมนุษย์ ทุกอย่างเกิดจากการกระทำของมนุษย์ แต่มีอย่างอื่นประกอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปราณา

จักรวาลของความปราณาจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างความปราณา กับ การผลิต (ที่ไม่ใช่สินค้าแต่ผลิตความปราณา) จักรวาลของความปราณาจะทำหน้าที่เชื่อมต่ออย่างไม่รู้จัก

ตราบใดที่ความสัมพันธ์ทางสังคมยังเป็นแบบเก็บกด กดทับ ปิดกั้น และ แบ่งแยก การปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ การปฏิบัติสังคมจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีความเชื่อต่อกับความปราณาที่หลากหลายและทุกทิศทุกทางในรูปแบบต่างๆ โดยหนีห่างจากเส้นแบ่งต่างๆ ที่ดำรงอยู่ในสังคมเพื่อมองหาเส้นของการตัดข้าม (Lines of Flight) เพื่อนำไปสู่การสร้างการจัดวางจัดเรียงทางสังคมใหม่

(อ่านต่อหน้า 2)





บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรึกษาชาญ

สวัสดิ์คะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ ก่อนอื่นต้องขอภัยที่มหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับเมื่อวาน เกิดการผิดพลาดลงวันที่ผิดเป็นวันที่ 19 ธันวาคม ยังงงกับตัวเองเหมือนกันว่าพลาดไปได้ไง

มาเริ่มข่าวแรกกันเลย ระหว่างที่หลายหน่วยงานไปรับลมหนาวที่เมืองเหนือ อยู่ทางนี้คณะเทคโนโลยีฯบอกเราจะอยู่เฉยกันไย ว่าแล้วก็เตรียมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ให้มันครึกครื้นดีกว่า ได้ฤกษ์จัดในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม นี้ ณ โรงแรมเมืองลิเกอร์ มีการกำหนดการแต่งกายในชุดย้อนยุคไปในงานและจะมีรางวัลสำหรับคนที่ย้อนยุคสุด ๆ ด้วย งานนี้ท่านคณบดีคือย่าลิ้มเชิญ “ไม่เสียบฯ” ไปด้วยนะคะ..รับรองจะมีเรื่องเก็บตกหนุกๆตามสไตล์ไม่เสียบมาแล้วสู่กันฟังเพียบ

แต่ก่อนที่จะฉลองปีใหม่กัน วันนี้ (22 ธ.ค.) มาดูงานวิชาการกันก่อน โดยคณะเทคโนโลยีฯจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (2 ปี ต่อเนื่อง) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมคณะ (1811) วิทยาการโดย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และ ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทั้งสองท่านคนในวงการของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคงคุ้นชื่อกันดี

ส่วนข่าวนี้เป็นเรื่องเก็บตกมาจากนักศึกษาผู้ก่อการดี ย้อนไปเมื่อวันที่ 1-5 ธันวาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน 18 สถาบัน นำโดยผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นแกนนำหลักในการจัดการครั้งนี้นำทีมงานทั้ง 18 สถาบันและสมทบกับผู้นำนักศึกษาในเครือข่ายวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มุ่งไปยังโรงเรียนวัดประสาธ อำเภอบรมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบ้านละแวกพื้นที่ใกล้กับโรงเรียน ภายใต้โครงการสายธารน้ำใจชาวใต้ช่วยผู้ประสบภัย ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้อย่างมาก

การไปในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ โรงเรียนและผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เป็นอย่างดีกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติได้แก่ ทาสีห้องเรียนและทาสีรั้วโรงเรียนใหม่ เก็บกวาดเศษขยะในบริเวณโรงเรียนจัดชุดทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์ของเล่นนักเรียน สอนหนังสือน้องจนวันกลับน้องๆ ถึงกับน้ำตาตกไม่ยอมให้พี่ๆกลับเลยทีเดียว

เด็กไปทำดีผู้ใหญ่ก็ไม่ลืมที่จะไปให้กำลังใจ ผศ.ดร.อภิสิทธิ์พร สถิตย์ภักดีกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์อีกหลายท่าน ตามไปให้กำลังใจนักศึกษาถึงที่ งานนี้บอกได้ว่าเป็นที่ปลื้มของทุกฝ่าย และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง โดยบริจาคสิ่งของและเงินช่วยเหลือในการสร้างห้องน้ำห้องส้วมให้กับชาวบ้านจำนวน 5,000 บาท และได้บริจาคเงินช่วยเหลือ โรงเรียนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท พร้อมทั้งได้รับคำชมจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประสาธในการช่วยเหลือครั้งนี้ว่าทุกคนที่ไปร่วมแรงร่วมใจกันทำงานกันเป็นอย่างดีคะ

ปิดท้ายข่าวพักเที่ยงด้วยคำคม โดยท่าน ว.วชิรเมธี “คนธรรมดาทำบุญก็อยากได้อะไร คนมีปัญหาทำบุญหวังจะเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าเดิม แต่ชาวพุทธแท้ทำบุญเพื่อการปล่อยวางกิเลสอย่างสิ้นเชิง” สวัสดิ์คะ

